

Số:28/BC-UBND

Kỳ Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Triển khai thực hiện chính sách và các nội dung liên quan đến lĩnh vực Lao động- TB&XH trên địa bàn xã năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Kỳ Sơn là một xã thuộc vùng núi huyện Kỳ Anh, cách trung tâm huyện khoảng 34 km về phía Tây, có đường 12A đi qua địa bàn xã. Có diện tích tự nhiên 1.733,14 ha, dân số 6.743 người, toàn xã có 8 thôn, tình hình chính trị ổn định.

Thuận lợi:

Địa hình vùng núi, dân cư đông sống thưa thớt, tuy nhiên người dân từ xưa đã có có truyền thống yêu nước, cần cù, chịu khó nên thuận lợi cho việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công đã được chính quyền địa phương rất quan tâm, nhất là giải quyết kịp thời các chủ trương về chế độ của Người có công với cách mạng. UBND xã đã phân công cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực, thường xuyên theo dõi, quản lý và thực hiện các chủ trương của cấp trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách được thực hiện tốt trên hệ thống loa truyền thanh của 8 thôn và của UBND xã.

Khó khăn:

Diện tích địa bàn rộng, dân số đông, nguồn lực kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân còn thấp, một số bộ phận nhân dân đi làm ăn xa nên nhiều lúc chưa nắm rõ và sâu sát hết từng đối tượng.

Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách chưa thực sự thường xuyên, sâu rộng nên còn nhiều hạn chế về việc cập nhật thông tin của người dân về các chủ trương chính sách, đặc biệt người có công

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện và các ban ngành, cấp ủy và chính quyền xã đã tổ chức tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm để thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách, an sinh xã hội đến người dân, kịp thời nắm bắt những khó khăn, tâm tư nguyện vọng của các đối tượng chính sách để thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

Nhằm triển khai chính sách xã hội đến từng thôn xóm, từng chi hội các đoàn thể xã hội. Hàng năm, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã đã ra Nghị quyết, Kế hoạch để triển khai thực hiện tốt công tác Chính sách - Xã hội. UBND xã đã thành lập Hội đồng chính sách xã, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội do đồng chí Chủ tịch làm trưởng ban và các thành viên đại diện cho các hội đoàn thể.

Trên cơ sở xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn đã quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách xã hội đối với người dân trên địa bàn xã. Đặc biệt, đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước, thường xuyên, sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú tới tận các tầng lớp nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã, ngay từ đầu năm, UBND xã triển khai các hoạt động chính sách xã hội đến các Hội đoàn thể, thôn, xóm.

UBND xã đã ban hành các văn bản, thông báo về việc tặng quà cho đối tượng chính sách, xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022; Công văn về việc rà soát nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã năm 2022; Công văn rà soát nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ; xây dựng kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021-2025

2. Kết quả đạt được theo các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị

Công tác chính sách bao gồm nhiều lĩnh vực xã hội liên quan đến chế độ, quyền lợi, các ưu đãi đối với người có công, BTXH, Hộ nghèo, trẻ em các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Vì vậy việc tuyên truyền, giáo dục, vận động triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chính sách trong những năm qua được đặc biệt quan tâm.

1. Lĩnh vực Người có công:

Tính đến tháng 3 năm 2022 trên địa bàn có 157 đối tượng NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có những đối tượng hưởng 02 chế độ trợ cấp và hàng trăm đối tượng hưởng trợ cấp 01 lần theo các quyết định 62, 150, 49, 290...

Năm 2020, 2021: Phối hợp với UB MTTQ và Hội BTNKT &TMC xã tiếp nhận và cấp phát quà cho các đối tượng chính sách trong dịp tết nguyên đán năm 2020,2021, Xây dựng hồ sơ đề nghị cấp bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo quyết định 49, QĐ 62, CCB; hồ sơ đề nghị cấp mai táng phí cho các đối tượng hưởng trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng

Lập danh sách đối tượng hưởng chính sách điều dưỡng luân phiên 2 năm một lần và các đối tượng đặc biệt năng mỗi năm một lần.

Giải quyết chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên đang học tại các trường. Lập danh sách hưởng trợ cấp thờ cúng cho các gia đình thờ cúng liệt sỹ.

Tổ chức kỷ niệm ngày TBLS vào dịp 27/7 hàng năm, tiếp nhận các suất quà từ các cấp trao tặng cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn toàn xã. Thăm hỏi, tặng quà, thấp nển tri ân tại Đài tưởng niệm liệt sỹ, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, nương vườn cho các hộ gia đình người có công già cả, ốm đau. Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện chính sách NCC trên địa bàn (từ năm 2013 đến năm 2020) theo công văn số 1556/UBND –LĐTĐXH ngày 17 tháng 11 năm 2020.

2. Lĩnh vực ĐTXH:

Tổng số đối tượng đang nhận trợ cấp hàng tháng do xã quản lý là 308 đối tượng, do Bru điện tiến hành chi trả trợ cấp.

Thực hiện tốt việc quản lý các đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Lập danh sách điều chỉnh nâng mức trợ cấp cho các đối tượng từ mức 270.000 đồng/tháng theo NĐ 136/2013/NĐ-CP lên 360 theo NĐ 20/2021/ NĐ- CP kể từ ngày 01/07/2021. Cắt giảm các đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp và đề nghị các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo NĐ 136 và NĐ 20 của Chính phủ.

Lập danh sách báo giảm các đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; Giải quyết đầy đủ chế độ mai táng phí cho các đối tượng từ trần.

Xây dựng hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; điều chỉnh mức trợ cấp cho các đối tượng khuyết tật theo đúng thời gian độ tuổi.

Lập danh sách và hồ sơ chúc thọ, mừng thọ cho các đối tượng đủ các độ tuổi 70,75,80,85,90,95,100 và trên 100 tuổi.

Tặng quà tết cho các đối tượng thuộc 3 nhóm cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cha mẹ, người khuyết tật đặc biệt nặng theo văn bản cấp trên. Đồng thời rà soát các đối tượng chính sách trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn đề xuất quà tết.

Chi trả tiền điện năm 2020, 2021 cho các hộ nghèo. Chi trả hỗ trợ thu nhập của tập đoàn Vingroup cho các đối tượng cao tuổi và khuyết tật thuộc hộ nghèo với Chi trả tiền điện cho các đối tượng hộ Bảo trợ xã hội không thuộc hộ nghèo..

Trong năm 2021 lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền điện cho các hộ bảo trợ xã hội không thuộc hộ nghèo. Lập danh sách đề nghị tập đoàn Vingroup hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng người cao tuổi và người khuyết tật thuộc hộ nghèo. Lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và người có công thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.Lĩnh vực hộ nghèo

Tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, xây dựng kế hoạch và lộ trình giảm nghèo trong năm sát, đúng thực tế, đạt hiệu quả. Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình đúng quy định và đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều tổng kết giai đoạn (2016 - 2021)

Kế hoạch điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã giai đoạn 2022 -2025;

Để có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo và đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình. Xã hội hóa công tác giảm nghèo thông qua phát động phong trào mỗi cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn giúp hộ nghèo có nhiều cơ hội thoát nghèo. Theo đó, Ủy ban mặt trận tổ quốc chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư,...xây dựng nông thôn mới. Trong rà soát, điều tra hộ nghèo hàng năm có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, kết quả, điều tra, rà soát công khai, minh bạch và đều thông qua hội nghị họp dân.

Bên cạnh đó việc thực hiện lồng ghép các chính sách giảm nghèo, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận và hấp thụ các chính sách giảm nghèo như chính sách hỗ trợ vay vốn sản xuất (Dự án bê nghé, Dự án nước sạch...), các chính sách về hỗ trợ y tế, Giáo dục, tiền điện, lao động việc làm, nhà ở ...được đặc biệt quan tâm.

Thực hiện Hướng dẫn 121-HD/ BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban chỉ đạo nhà ở 22 của Tỉnh ủy đề xuất hỗ trợ kinh phí nhà ở cho 3 hộ người có công có hoàn

cảnh kinh tế khó khăn, có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, 6 nhà ở hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở xuống cấp. Đến nay đã hỗ trợ được 9 nhà xây dựng mới trên địa bàn trong năm 2021.

4. Lao động việc làm, DN- XKLD:

Năm 2020: Hoàn thành điều tra, rà soát lao động việc làm năm 2020 với kết quả có 4076 lao động trong độ tuổi. Trong đó, số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 3593 người, đạt tỷ lệ 100%, 477 lao động trong độ tuổi là đối tượng học sinh, khuyết tật không tham gia hoạt động kinh tế, 1781 lao động có việc làm trong độ tuổi có trình độ chuyên môn từ đào tạo dưới 3 tháng trở lên, đạt 49,57

t động, 8 đơn vị dừng hoạt động, 10 đơn vị không có trên địa bàn.

Năm 2021 tích cực tham mưu các văn bản tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn xã, đặc biệt là lao động ở miền nam do ảnh hưởng của dịch bệnh về trên địa bàn. Tiến hành điều tra thông tin thị trường lao động đúng tiến độ, đến thời điểm tháng 7 năm 2021 toàn xã có 3.4231 lao động trong độ tuổi, 437 người lao động trong độ tuổi không tham gia hoạt động kinh tế (bao gồm học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người tham gia bộ đội), 594 người trong độ tuổi, có khả năng lao động có việc làm, đạt tỷ lệ 100% và có 1766 lao động qua đào tạo trên tổng số 3594 lao động trong độ tuổi có khả năng lao động, có việc làm, đạt tỷ lệ 49,14 %.

5. Về công tác trẻ em

Xác định được tầm quan trọng của việc chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới, những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản tổ chức tốt các hoạt động vui chơi và các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em hàng năm, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán...tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục.

Năm 2020 thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên UBND xã tổ chức Tết Trung thu cho các cháu Thiếu niên- Nhi đồng trên địa bàn 8 thôn, chọn thôn Sơn Trung 1 làm điểm và trao 5 suất quà của UBND huyện cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 1000.000 đồng. Đồng thời Ban Mặt trận các thôn đã trao quên góp và trao các suất quà cho các cháu có thành tích học tập tốt trong năm học 2019 -2020.

Năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện văn bản của cấp trên, Chính quyền địa phương chỉ đạo các đoàn công tác thôn phối hợp Ban Mặt trận 8 thôn trực tiếp tận nhà trao các suất quà cho các cháu trên địa bàn. Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Kỳ Anh đã trao 03 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1.500.000 đồng.

*** Việc ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác chính sách;**

Công tác chính sách là đảm bảo quyền lợi và an sinh cho đối tượng thuộc chính sách người có công và đối tượng yếu thế. Do vậy, trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã hằng năm có phân bổ nguồn cho các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được thường xuyên quan tâm.

Kinh phí tổ chức các cuộc điều tra, rà soát được đảm bảo như điều tra Hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình hằng năm. Điều tra lao động việc làm, trẻ em...

Kinh phí quản lý đối tượng trẻ em trên địa bàn mỗi năm đều được bố trí

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Các chủ trương chính sách sát đúng với tình hình thực tiễn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân. Hệ thống các văn bản được phổ biến đầy đủ cho công chức làm công tác chuyên môn thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống thông tin, tuyên truyền về chính sách trên địa bàn được đảm bảo. Ở xã có hệ thống truyền thanh, ở các thôn có loa truyền thanh đảm bảo việc tuyên truyền các chủ trương chính sách kịp thời. Hệ thống trang mạng điện tử với việc cập nhật đầy đủ các hoạt động trong đó có hoạt động thuộc lĩnh vực chính sách xã hội.

Công tác quản lý Nhà nước về chính sách trên địa bàn được thực hiện qua hệ thống văn bản được chuyên môn tham mưu cho chính quyền địa phương gửi về các thôn, từ đó cấp ủy, Ban cán sự các thôn tuyên truyền cho nhân dân được biết để thực hiện.

2. Hạn chế

Các văn bản của cấp trên khi triển khai thực hiện các chế độ chính sách cần có thời gian dài để thực hiện.

Trợ cấp NCC, BHXH những năm gần đây có tăng nhưng chưa đáp ứng được mức sống của đa số các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng BHXH neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng NCC già cả đặc biệt là thân nhân liệt sỹ.

Cán bộ cấp cơ sở phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa chuyên sâu hơn trong công tác Chính sách người có công. Công tác quản lý tăng, giảm đối tượng chính sách chưa nắm bắt kịp thời do việc thực hiện chi trả hàng tháng thông qua dịch vụ bưu điện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu, tổng hợp những bất cập, hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về chính sách đối với người có công để kiến nghị với các ban ngành cấp trên.

Hai là, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, bảo đảm thiết thực, sâu rộng, hiệu quả; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị cấp ủy và cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng.

Ba là, tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng.

Bốn là, quan tâm thực hiện tốt công tác tu bổ, công trình ghi công liệt sĩ.

Năm là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người thực hiện công tác người có công; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng./.

Nơi nhận:

- Ban KT-XH, HĐND huyện;
- Phòng Lao động - TB&XH;
- Lưu: VT.
- Gửi VB điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lam Hồng